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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565  

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

_______________________ 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี  รองอธิการบดี  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี  
4. นายธานี  สมวงศ ์    รองอธิการบดี  
5. ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง    รองอธิการบดี  
6. นายสถิตย์  อรุณแสง     รองอธิการบดี  
7. นายสัญญา  ค าจริง    รองอธิการบดี  
8. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง    รองอธิการบดี  
9. ดร.ณรงค์ศักด์ิ  แสงป้อม    รองอธิการบดี 
10. นายเฉลิม  ขุนเอียด    รองอธิการบดี 
11. นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม   ผู้ช่วยอธิการบดี  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี  
13. นายอ านาจ  สุขแจ่ม    ผู้ช่วยอธิการบดี 
14. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช    ผู้ช่วยอธิการบดี 
15. นางสุภัทรา  วิลามาศ    ผู้ช่วยอธิการบดี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20. ดร.เจษฎา  จันทร์ผา    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
23. รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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24. ดร.เอกชัย  เนาวนิช    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
26. นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
27. นางสาวชญาธร  ปล้ืมปั่น    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทฤทธ์ิ  โคตรมณ ี  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ไปราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางสาวศิระยา  กรีพัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 นโยบายการบริหารงานภายในคณะ 4 มิติ 
ด้วยมหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายในการบริหารงานภายในคณะ เพื่อให้คณะได้รับการโปรโมท 

ในการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยมีการก าหนดรูปแบบ
การบริหารงานภายในคณะเป็น 4 มิติ ดังน้ี 

1. การออกแนะแนวการศึกษา 
2. การจัดหารายได้ 
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การพัฒนานักศึกษา  

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการด าเนินการตามรูปแบบใน 4 มิติข้างต้น ส่วนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ด าเนินการตามแผนปกติ เพราะฉะน้ันคณะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษา 
การหารายได้ การพัฒนาบุคลากร การให้ความส าคัญในเรื่องของ career path คณะต้องท าให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
และส่ิงที่ส าคัญที่สุด คือ การพัฒนานักศึกษา ทั้ง 4 มิติน้ี จะท าให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่ิงหน่ึง 
ที่มหาวิทยาลัยพยายามจะผลักดัน คือ เรื่องการรับสมัครนักศึกษา หากท่านออกไปแนะแนวการศึกษา  
ท่านสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนของใบสมัครนักศึกษาได้ทันที และส่งข้อมูลให้กับส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการบรรจุนักศึกษาที่ผ่านขั้นตอนการแนะแนวการศึกษามา ส่วนในเรื่องของ
การจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งต้ังรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานจัดหารายได้ เพราะฉะน้ันคณะต้อง 
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มีการประสานงานกับรองอธิการบดีด้านจัดหารายได้เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการด าเนินการในเรื่อง
ของการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยและเข้าคณะ ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะไม่มองว่าคณะใดจ านวนนักศึกษาน้อย 
แต่จะมองคณะที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยแต่มีเงินรายได้สูงกว่าคณะที่มีจ านวนนักศึกษามาก ส่วนการพัฒนา
บุคลากรน้ันคณะต้องไปวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในคณะ ส่วนในเรื่องการพัฒนานักศึกษาน้ัน 
ให้เน้นในเรื่องคุณภาพการสอน และการแต่งกายของนักศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัย  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมอบคณบดี 6 คณะ ไปด าเนินการ
ถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานภายในคณะ 4 มิติ ให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ  

1.1.2 มาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มีนโยบายการเข้าใช้พื้นที่เพื่อติดต่อ

ราชการทั้งเขตเหนือและเขตใต้ ส าหรับบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ เพื่อให้การเข้า – ออกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย จึงออกประกาศฯ เรื่อง การเข้า – ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุรี ต้ังแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. และห้ามมิให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกินเวลา 
20.30 น. หากฝ่าฝืนมหาวิทยาลัยจะถือว่าบุกรุกเคหะสถานศึกษานอกเวลาราชการ และมหาวิทยาลัยจะด าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป  

 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังน้ี 
1. มอบรองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) ติดตามดูแลและควบคุมการเข้า – ออกพื้นที่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทั้งเขตเหนือและเขตใต้ ส าหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ที่เข้ามาติดต่อราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฯ เรื่อง การเข้า – ออกพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อย่างเคร่งครัด 

2. มอบคณบดี 6 คณะ แจ้งอาจารย์ทุกสาขา ทุกคณะ ทุกศูนย์พื้นที่ ช่วยกันควบคุมดูแลและ
สอดส่องความประพฤติของนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด  

1.1.3 พลิกโฉมมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง 

เป็นระบบ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนด ทั้งน้ี ต้องขอขอบคุณ 
รองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์  บุญมี) ในการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรด้วย โดยเฉพาะในส่วนของ Premium cost 
เป็นโครงการสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ มีเงินเดือน ได้เรียนฟรี และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว มีงานท า
แน่นอน แต่ส่ิงที่มหาวิทยาลัยยังพบปัญหา คือ เรื่องของฐานข้อมูล บางหน่วยงานข้อมูลยังไม่มีการ Update ให้เป็น
ปัจจุบัน หรือบางเว็บไซต์ไม่มีการเคล่ือนไหว ยกตัวอย่างเช่น รูปภาพอาจารย์บางท่านยังอยู่ทั้งที่ท่านเกษียณอายุ
ราชการหรือเสียชีวิตไปแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  
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1.2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2564 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2.1 ขอหารือแนวทางการเปิดภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง 
การเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
และมีมติ ดังนี้ 

ข้อ 2. มอบงานสารสนเทศและสวัสดิการ  
กองบริหารงานบุคคล ด าเนินการส ารวจ 
และรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนในส่วนของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 4 ศูนย์พื้นที่ (แนบ
เอกสารหลักฐานหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน) 
และน าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา 

กองบริหารงานบุคคล งานสารสนเทศและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล  
ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ทั้ง  4 ศูนย์พื้นที่ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด
ปรากฏตามระเบียบวาระที่ 1.2.6)  

 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2564  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.2.2 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบั ติ ราชการของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ  (วันที่  1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่   
30 กันยายน 2564) และมอบรองอธิการบดี (นายธานี  
สมวงศ์) ประสานกับกองนโยบายและแผนนัดประชุม
หน่วยงานเพื่อหารือและท าความเข้าใจในการจัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานผล ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพื่อให้ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย 

รองอธิการบดี 
(นายธานี  สมวงศ์)/ 

กองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผนอยู่ระหว่างด าเนินการทบทวน
ตัวชี้วัดและค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมประชุมหารือ 
และท าความเข้าใจกับหน่วยงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2565 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
5.2  การด าเนินงานตามนโยบาย และ

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ที่ ประชุ มรั บทราบ และมอบผู้ ช่ วย

อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  
สุวรรณประทีป) น าเรื่องที่สภามหาวิทยาลัย 
ให้นโยบายและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
มาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(ผศ. ดร.ศศิกานต์  สุวรณประทีป) 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป)  
ได้น าข้อมูลสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็น
ส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  
มาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทราบและพิจารณาเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบวาระที่ 4.4.1)  

5.3  การจัดกิจกรรมสังสรรค์วันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มีการ
กิจกรรมสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2565 ของศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
เป็นการ Live สด ผ่านระบบออนไลน์ ณ บริเวณ
ห้องอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 
32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีท่าน
อธิการบดีและผู้บริหารที่ไม่ติดภารกิจเป็นผู้จับ
รางวัลให้กับผู้โชคดีของศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา และมอบหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มอบกองคลัง รวบรวมของขวัญจากป ี
ที่ผ่านมา และด าเนินการจัดหาของขวัญเพิ่มเติม 
โดยประสานการด าเนินการร่ วมกับกอง
บริหารงานบุคคล 

2. มอบกองบริหารงานบุคคล ด าเนินการ 
จัดกิจกรรมสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 2565 ของศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
และขอความอนุเคราะห์ของขวัญเพิ่มเติมจาก
ผู้บริหาร พร้อมกับจัดท ารายชื่อบุคลากรภายใน

กองคลัง/ 
กองบริหารงานบุคคล 

1. กองคลังด าเนินการสรุปรายละเอียดของขวัญ 
จากปีที่ผ่านมา โดยการแยกประเภท และจ านวนของขวัญ 
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้มีการประสานงานแจ้งประเภท 
และจ านวนของขวัญกับกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งของขวัญทั้งหมดจะเก็บไว้ที่กองคลังก่อน เมื่อถึงวันที ่
จัดงานถึงจะน าไปยังสถานที่จัดงาน 

2. กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการประชุมบุคลากร 
ในสังกัดกองบริหารงานบุคคล เพื่อมอบหมายงานส าหรับ
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่   
14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การ Live สด ผ่านระบบออนไลน์ ประสานกับส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญเพิ่มเติม
จากผู้บริหาร 

2.3 จั ดเตรี ยมรายชื่ อบุ คลากรภายในศู นย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

ทั้งนี้ ก าหนดจัดกิจกรรมกิจกรรมสังสรรค์วันส่งท้าย 
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ของศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
พระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่ อให้
อธิการบดีจับรางวัล โดยให้ตัดรายชื่อผู้บริหาร
ออก (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง) 

5.6  มหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ที่ ประชุ มรั บทราบ และมอบคณะ
บริหารธุ รกิ จและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการ
จัดหา หน่วยงาน บริษัท สถานประกอบการที่จะ
เข้ามาแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย : 
ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน (มหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน) ให้ครบทั้ง 27 บูธ 

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนด
จัดงานแถลงข่าวมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตร 
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน “Up Expo 2021 : 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” วันที่ 26 มกราคม 2565  
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคาร
บูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตามมติ 
ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ารายงานความก้าวหน้า 
ในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย : ส่งเสริม
ศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร (มหกรรม Up-Expo 2021 : 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน) รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารแนบติดตามวาระ 5.6 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ดังกล่าว ได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 

 
 

 
 

5.7  การปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา 

ที่ ประชุ มรั บทราบ และมอบคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประสาน
การด าเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ด าเนินการจัดประเภทของค่าบ ารุงการศึกษาที่

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดท า
ข้อมูลแยกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ประสงค์จะขอให้
ยกเว้นการจัดเก็บให้แก่นักศึกษา/ขอคืนให้แก่นักศึกษา 
เฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใชจ้า่ย
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

เรียกเก็บจากนักศึกษาว่าส่วนใดต้องการขอคืน
หรือส่วนใดต้องการยกเว้นการจัดเก็บ และจัดท า
ระเบียบวาระ เรื่อง พิจารณาปรับลดค่าบ ารุง
การศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา
มาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป 

ให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา (รายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบวาระที่ 4.2.1) 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่  
22 ธันวาคม 2564 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 

1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
(กกบห.มทรส.) รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 รายการ 
วงเงิน 32,099,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จ านวน 15,201,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.36 ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 1 รายการ คงเหลือ 4 รายการ (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 ในเอกสารแนบ 1) 

1. อาคารหอประชุม ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง (ผูกพันเดิม) หน่วยงาน 
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี กันเงินเหลื่อมปี 64 จ านวน 4 งวดงาน (งวดที่ 1 – 4) วงเงิน 17,100,000.00 
บาท ครบก าหนดตามสัญญางวดงานที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผลการเบิกจ่าย 11 ,020,800.00 บาท  
อยู่ระหว่างการด าเนินงานงวดงานที่ 3 -4 คาดว่าส่งมอบงวดงานที่ 3 เดือนมกราคม 2565 และคาดว่าส่งมอบ 
งวดงานที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565  
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2. ปรับปรุงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กันเงินเหลื่อมปี 64 จ านวน 6 งวด
งาน (งวดที่ 2 – 7 (งวดงานสุดท้าย) วงเงิน 10,665,000.00 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มีนาคม 2565 ผลการ
เบิกจ่าย 1,185,000.00 บาท คาดว่าส่งมอบงวดงานที่ 3 เดือนมกราคม 2565 และขอขยายระยะเวลากันเงิน
เหลื่อมปี 2564  

3. ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 1 รายการ กันเงินเหลื่อมปี 64 จ านวน 1 งวดงาน (งวดที่ 3 (งวดงานสุดท้าย) วงเงิน 594,800.00 บาท 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2564 ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการด าเนินงานงวดงานที่ 3 (งวดงานสุดท้าย)
คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2565  

4. ปรับปรุงต่อเติมอาคารพัฒนาเครื่องต้นแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ กันเงินเหลื่อมปี 64 จ านวน 1 งวดงาน (งวดที่ 3 (งวดงานสุดท้าย) วงเงิน 743,200.00 
บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2564 ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการด าเนินงานงวดงานที่ 3 (งวดงาน
สุดท้าย) คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2565  

1.2 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 14 รายการ วงเงิน 13,581,880.94 บาท ผลการเบิกจ่าย จ านวน 5,322,656.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 
39.19 ด าเนินการเสร็จสิ้น 10 รายการ คงเหลือ 4 รายการ(รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2 ในเอกสารแนบ 1)  

1. ชุดพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
หน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กันเงินเหลื่อมปี 64 วงเงิน 6,373,990.00 บาท ยังไม่มีผล
การเบิกจ่ายส่งเอกสารเบิกจ่ายวันที่ 11 มกราคม 2565 

2. อาคารประชุม ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 หลัง กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี กันเงินเหลื่อมปี 64 จ านวน 1 งวดงาน (งวดที่ 4) วงเงิน 900 ,000.00 บาท ครบก าหนดตามสัญญา 
งวดงานที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการด าเนินงานงวดงานที่ 3 - 4  

3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 หน่วยงาน มทรส. (กองพัฒนานักศึกษา) 
กันเงินเหลื่อมปี 64 วงเงิน 556,699.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะท าการตรวจโรคนักศึกษาในเดือน
มกราคม 2565 และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

4. ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่าย คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 ชุด หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์กันเงิน
เหลื่อมปี 64 วงเงิน 428,535.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ส่งเอกสารเบิกจ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2564  
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2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ 1 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม 2564 

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามรายจ่าย 

 
 

งบรายจ่าย 

จัดสรร 
ตาม พรบ. 

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 31 ธันวาคม 2564 

เป้าหมายเบิกจ่าย 
ตามมติ ครม.Q1 

สูง/(ต่ า)  
กว่า

เป้าหมาย 
(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ภาพรวม 803,682,700.00 803,682,700.00 244,045,647.98 30.37 30.00 0.37 

รายจ่ายประจ า 580,933,800.00 580,933,800.00 244,045,647.98 42.01 34.00 8.01 

รายจ่ายลงทุน 222,748,900.00 222,748,900.00 0.00 0.00 13.00 - 13.00 
ครุภณัฑ์  

(32 รายการ) 
101,681,100.00 101,681,100.00 0.00 0.00 13.00 - 13.00 

สิ่งก่อสร้าง  
(7 รายการ) 

121,067,800.00 121,067,800.00 0.00 0.00 13.00 - 13.00 

2.1 ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 803,682,700.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จ านวน 244,045,647.98 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 30.37 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.37 (เป้าหมายก าหนดไว้ ร้อยละ 30.00) (รายละเอียดปรากฏ 
ในตารางที่ 3-5 ในเอกสารแนบ 2) 

2.2 รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 580,933,800.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จ านวน 244,045,647.98 
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.01 (เป้าหมายก าหนดไว้ ร้อยละ 34.00)  
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2.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 222,748,900.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายและผลต่ ากว่า
เป้าหมายร้อยละ 13.00 (เป้าหมายก าหนดไว้ ร้อยละ 13.00) สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน 
(รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6 ในเอกสารแนบ 2) ดังนี้ 

ตารางที่ 2 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 

สถานะ รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 
รวมทั้งสิ้น 32 7 39 

1. ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 - 2 
2. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง 11 4 15 
3. ลงนามสญัญาเสร็จสิน้ 19 3 22 

รายการลงทุนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ ดังนี้ 

รายการครุภัณฑ์  
1. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  วงเงิน 5 ,900,000.00 บาท  
อยู่ระหว่างคณะปรับแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 

2. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มและการจัดดอกไม้ (ห้องครัวเย็น) ต าบลหันตรา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ วงเงิน 1,856,800.00 บาท อยู่ระหว่าง 
คณะปรับแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์  

3. รายงานผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ณ 1 ตุลาคม 2564–30 พฤศจิกายน 2564 

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 3 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ ประเภทรายรับ ประมาณการ
รายรับ  
100% 

จัดสรร (100%) รายรับจริง ร้อยละ 

 รวมทั้งสิ้น 241,944,000.00 241,944,000.00 10,712,746.81 4.43 
1 รายได้จากการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
209,018,000.00 209,018,000.00 8,844,320.00 4.23 

2 รายได้หรือผลประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ (เฉพาะเงิน
น าสง่มหาวิทยาลัย) 

5,000,000.00 5,000,000.00 537,437.28 0.75 

3 รายได้หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ
จากการลงทนุ 

10,000,000.00 10,000,000.00 191,462.24 1.91 

4 รายได้หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ
จากทรัพย์สิน 

14,926,000.00 14,926,000.00 906,551.18 6.07 

5 รายได้อื่น ๆ 3,000,000.00 3,000,000.00 232,976.11 7.77 

 3.1 ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 241,944,000.00 บาท รายรับจริง ณ 1 
ตุลาคม 2564–30 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 10,712,746.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.43  

4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ 1 ตุลาคม 2564–31 ธันวาคม 2564 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามรายจ่าย 

  4.1 ภาพรวม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ภาพรวม 241,944,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 
จ านวน 39,634,980.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.38 (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 7-9 ตามเอกสารแนบ 3) 
 4.2 รายจ่ายประจ า  ได้รับอนุมัติงบประมาณ 224 ,571 ,200.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จ านวน 
39,364,864.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.53  

4.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับครุภัณฑ์ 17 รายการ สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 17,372,800.00 
บาท ผลการเบิกจ่าย จ านวน 270,115.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้
ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 10 ในเอกสารแนบ 3)  

ตารางที่ 5 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 

 สถานะ รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 
รวมทั้งสิ้น 17 4 21 

1. ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 1 3 
2. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 2 11 
3. ลงนามสัญญาเสร็จสิ้น 1 1 2 

4. ส่งมอบและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 5 0 5 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ที่ไดเ้สนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 

งบรายจ่าย จัดสรร 
 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย 
ณ 31 ธันวาคม 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) 

ภาพรวม 241,944,000.00 241,944,000.00 39,634,980.79 16.38 

รายจ่ายประจ า 224,571,200.00 224,571,200.00 39,364,864.83 17.53 

รายจ่ายลงทุน 17,372,800.00 17,372,800.00 270,115.96 1.55 

ครุภัณฑ์ (17 รายการ) 1,501,200.00 1,501,200.00 270,115.96 17.99 

สิ่งก่อสร้าง (4 รายการ) 15,871,600.00 15,871,600.00 0.00 0.00 
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) และมอบหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของการจัดกิจกรรม/โครงการ  
การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หากรายการใดที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เห็นควรชะลอ 
ไว้ก่อนหรือด าเนินการในไตรมาสถัดไป  

1.2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ) รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) รายละเอียดสรุปได้ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่าย ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 1 โครงการ  

- อยู่ระหว่างด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน 1 โครงการ  
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่ายจาก 
เงินรายได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564  - 31 ธันวาคม 2564  จ านวน 170 โครงการ 

- ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินโครงการและยังไม่ขออนุมัติโครงการ จ านวน 133 โครงการ 
- ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินโครงการแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จ านวน 5 โครงการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จ านวนเงิน 45,000.00 บาท 
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

2. โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จ านวนเงิน 45,000.00 บาท 
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 

3. โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จ านวนเงิน 45,000.00 บาท 
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

- อยู่ระหว่างด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน 16 โครงการ 
- ด าเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 4 โครงการ 
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 1 โครงการ   
- ขอยกเลิกโครงการ จ านวน 2 โครงการ  ซึ่งในเดือนธันวาคม 2564 มีโครงการที่ขอยกเลิกและ 

ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนแปลงเข้ามหาวิทยาลัย จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินคงเหลือส่งคืนทั้งสิ้น 147,000.00 บาท ดังนี้ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2022" จ านวน 47,000.00 บาท 

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2022" จ านวน 100,000.00 บาท หน่วยงาน  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 
 
 
 
  

 
 
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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1.2.4 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                   
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน) รายงานจ านวน
นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ระบบโควตา และระบบรับตรง ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนช าระเงินเป็นนักศึกษา 
ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 17 มกราคม 2565 โดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2564 ระบบโควตา และระบบ
รับตรง ช่วงที่ 1 รายงานตัวขึ้นทะเบียนช าระเงินเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2563 จ าแนกตาม
คณะ ดังนี้ 

ล าดับ

ที ่
คณะ 

แผนการรับรวม ประกาศผล รับไว้ ร้อยละรับไว้เทียบประกาศผล 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 720 30 58 17 29 56.67 50.00 

2 

 

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
250 250 3 1 2 1 66.67 100.00 

3 

 

บริหารธรุกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2,325 2,170 444 232 314 150 70.72 64.66 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 490 525 41 30 26 14 63.41 46.67 

5 

 

วิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร ์
980 945 109 195 62 105 56.88 53.85 

6 ศิลปศาสตร ์ 285 340 4 4 4 3 100.00 75.00 

  รวม 5,065 4,950 631 520 425 302 67.35 58.08 

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง (TCAS) 
รอบ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 492 คน โดยนักศึกษาต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS 
ของ ทปอ. รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ  
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ที่ประชุมรับทราบรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ิมเติมข้อมูลร้อยละการรับเมื่อเทียบกับร้อยละ 
ตามแผน 
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1.2.5 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Symposium on the Fusion Science 
and Technologies (ISFT2022) และ The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
International Conference (2nd RUSiCON)  

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์) กล่าวว่า ด้วยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th 
International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT2022) และ The 2nd Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON) ระหว่ างวันที่  16 – 19 
สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  
(เขตเหนือ) อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัย 
ในสาขาวิชาต่าง ๆ  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัครบทความซึ่งจะรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 โดยจะท าการคัดเลือกบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารของ TCI ต่อไป  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Symposium on the Fusion Science 
and Technologies (ISFT2022 )  และ  The 2 nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
International Conference (2nd RUSiCON) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว  ทั้งนี ้ 
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT2022) และ The 2nd Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd  RUSiCON) และมอบ 6 คณะ 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อไป 
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1.2.6 รายงานผลการส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
4 ศูนย์พ้ืนที ่

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) รายงานว่า ตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มติที่ประชุ มได้มอบหมาย 
ให้งานสารสนเทศและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนในส่วน
ของบุลากรของมหาวิทยาลัย 4 ศูนย์พ้ืนที่ (แนบเอกสารหลักฐานหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน) และน าข้อมูล  
มาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา นั้น 

ในการนี้ งานสารสนเทศและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ าแนกตามศูนย์พ้ืนที่ 

ศูนย์พ้ืนที ่

จ านวน 

ผู้ตอบข้อมูล 

(ราย) 

จ านวนผู้ที่ได้รับการฉีด

วัคซีน 

(ราย) 

จ านวนผู้ที่

ไม่ได้รับการฉีด

วัคซีน 

(ราย) 

หมายเหตุ 

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 

นนทบุรี 114 111 109 45 3  

   สายวิชาการ 86 83 81 30 3  

   สายสนับสนุน 28 28 28 15 -  

พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี 114 112 107 19 2  

   สายวิชาการ 59 58 54 8 1  

   สายสนับสนุน 55 54 53 11 1  

พระนครศรีอยุธยา หันตรา 286 284 283 58 2  

   สายวิชาการ 82 82 81 13 -  

   สายสนับสนุน 204 202 202 45 2  

สุพรรณบุร ี 156 155 153 52 1  

   สายวิชาการ 106 105 103 32 -  

   สายสนับสนุน 50 50 50 20 -  

รวม 670 662 488 174 8  

หมายเหตุ : จ านวนผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จ านวน 8 ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีโรคประจ าตัว และไม่ต้องการ 
              ฉีดวัคซีน 
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2. ข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

จ านวน 

ผู้ตอบข้อมูล 

(ราย) 

จ านวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 

(ราย) 

จ านวนผู้ที่

ไม่ได้รับการ

ฉีดวัคซีน 

(ราย) 

หมายเหตุ 
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 77 76 75 24 1  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรม

เกษตร 30 30 30 6 -  

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 125 122 117 30 3  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 50 49 48 8 1  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรม

ศาสตร ์ 77 76 75 37 1  

คณะศลิปศาสตร ์ 59 59 58 16 -  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 13 13 1 -  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 43 43 43 12 -  

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 42 42 42 10 -  

ส านักงานอธิการบด ี 22 22 22 7 -  

กองกลาง 26 26 26 6 -  

กองคลัง 22 22 22 1 -  

กองนโยบายและแผน 13 12 12 5 1  

กองบริหารงานบุคคล 20 20 20 3 -  

กองบริหารทรัพยากรนนทบุร ี - - - - -  

กองบริหารทรัพยากรวาสุกร ี 21 21 21 1 -  

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุร ี 11 11 11 2 -  

กองพัฒนานักศึกษา 13 12 12 4 1  

ส านักงานตรวจสอบภายใน 4 4 4 1 -  

กองส่งเสริมคุณภาพ 2 2 2 - -  

รวม 670 662 488 174 8  
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3. ข้อมูลวัคซีนที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ยีห้อวัคซีน 

จ านวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 

(ราย) หมายเหตุ 
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 

Sinovac (ซิโนแวค) 85 59 -  

Sinopharm (ซิโนฟาร์ม) 101 100 1  

AstraZenaca (แอสตราเซเนกา) 457 467 65  

Pfizer (ไฟเซอร์) 8 19 73  

Moderna (โมเดอร์นา) 11 6 35  

รวม 662 488 174  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการส ารวจข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการส ารวจข้อมูลการได้รับ
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ ทั้งนี้  
ที่ประชุมมีข้อสังเกตในส่วนของจ านวนข้อมูลตัวเลขบุคลากรในมหาวิทยาลัย และมอบผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีประสานไปยังกองบริหารงานบุคคลในการจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่จริง 
กับจ านวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ชัดเจน และจัดท าหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทราบ  

1.2.7 ผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (Sustainable University System Assessment  
of Thailand : SUSA-Thailand) 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางสาวทิพย์วัน  สุขสัน) กล่าวว่า ตามที่โครงการ
พัฒนาระบบประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท าระบบการประเมินความยั่งยืน
ของสถาบั น อุดมศึ กษาไทย (Sustainable University System Assessment of Thailand : SUSA – Thailand)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินการพัฒนาที่ยังยืนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และในขณะเดียวกัน ยังช่วย 
ให้สถาบันฯ สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการข้อมูลกิจกรรมของสถาบันฯ เพ่ือรายงานระบบการประเมิน 
ความยั่งยืนในระดับสากลต่อไป ทั้งนี้  ระบบการประเมินดังกล่าวได้เปิดด าเนินการน าร่ อง เพ่ือการประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาไทยในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแรก นั้น 
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมการประเมินในระบบดังกล่าว ซึ่งถือ 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยน าร่องที่ได้ด าเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบ เพ่ือการประเมินอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
เป็นอย่างดีทางโครงการจึงขอน าส่งผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (Sustainable University 
System Assessment of Thailand : SUSA-Thailand) ทางโครงการขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความส าคัญ
ต่อการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการ
ประเมินปีถัดไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเว็บไซต์ http://www.susathailnet โดยมีรายละอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  

เพ่ือโปรดทราบผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (Sustainable University System Assessment of 
Thailand : SUSA-Thailand) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

  

 

 

 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา

ไทย (Sustainable University System Assessment of Thailand : SUSA-Thailand) 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564  

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา  
หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 (ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี  
ที่ อว 0656.01/ว 41, ว 42, ว 43 และ ว 44 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีการขอแก้ไขรายงาน ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 มหกรรม Up Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
- หน้าที่ 22 บรรทัดที่ 30 ตัดค าว่า “ประสานการ” ออก  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ านวน 23 หน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้  
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 ได้จาก QR CODE 
ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

  

 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2564 เมื่อวันพุธที่  22 ธันวาคม 2564 ส าหรับกรรมการ 
ที่ไม่ได้มาประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่12/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ตามท่ีมีการแก้ไขข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาเรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 4.1.1 พิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีนเพื่อส่งเสริม มทร.ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวว่า ด้วย คุณพสุภา  ชินวรโสภาค 

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าการ ณ กรุงปักกิ่ง ขอหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาของจีนเพ่ือส่งเสริม มทร.ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ ผ่านหน่วยงานของ China Education Association  
for International Exchange (CEAIE) กระทรวงศึกษาธิการจีน โดยให้ข้อมูลว่าระบบการศึกษาของจีนคล้ายกับของไทย  
เมื่อนักเรียนจบการศึกษาขั้นต้น 9 ปีแล้ว สามารถเลือกเรียนต่อสายสามัญหรืออาชีวะ โดยสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ 
ของจีน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา (High Vocational Education) ใช้เวลาเรียน 3 ปี เมื่อเรียนจบ
จะได้รับวุฒิบัตร (Diploma) มีทั้งหมด 1,400 แห่ง (2) กลุ่ม University of Applied Science สอนระดับ ป.ตรี  
ขึ้นไป ผลิตบัณฑิตทางอาชีวะและอาจารย์สอนด้านอาชีวะ มีทั้งหมด  600 แห่ง   

หน่วยงาน CEAIE มีสมาชิกที่เป็นสถาบันอาชีวศึกษาจีนที่มีความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบัน
การศึกษาของไทย  โดยสาขาที่มีความร่วมมือ เช่น รถไฟความเร็วสูง การสื่อสาร 5G e-commerce Al Intelligent 
Manufacturing  CEAIE ยกตัวอย่าง ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาทั้งในเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น เยอรมัน เรื่อง 
coding หุ่นยนต์ , ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  เรื่ องปศุสัตว์  และการช่วยเหลือสัตว์จากภัยพิบัติ , เมียนมา ร์   
มีการฝึกอบรมระยะยาวที่จีนเพ่ือเป็นครูสอนด้านอาชีวะ 

CEAIE ยินดีมีความร่วมมือผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะกับ อว. โดยขอให้มีการหารือระหว่างกันในรายละเอียด
ใหม่ เช่น สาขาและจ านวนที่ต้องการผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ รูปแบบความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนหลักสูตร 
อาจารย์และนักศึกษา ทุนการศึกษา เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาในเบื้องต้นและได้น าเข้าระเบียบวาระที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 2/2564  ในระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณา ความร่วมมืออาชีวศึกษาของ
จีนเพ่ือส่งเสริม มทร.ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ ที่ประชุมเห็นชอบความร่วมมือดังกล่าวฯ และมีข้อเสนอแนะในหลักการ  
การสร้างความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีนเพ่ือส่งเสริม มทร.สุวรรณภูมิ ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ ให้เป็นแบบบูรณาการ
รูปแบบ 4+1 คือให้เรียนวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี และเรียนวิชาชีพครูอีก 1 ปี และในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ระเบียบวาระที่ 1.2.2  
รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 
2/2564 มตทิี่ประชุมเห็นควรให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้ 
2. รูปแบบความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษา ช่วงเวลาที่เรียน 
  ในจีนและไทย  
3. ความต้องการด้านอ่ืน  ๆของ มทร.สุวรรณภูมิ เช่น เรื่องทุนการศึกษา  ความต้องการปริญญาของจีน 
  ร่วมด้วย 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีนเพ่ือส่งเสริม มทร.ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน เพ่ือส่งเสริม มทร.  
ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ โดยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์   เจริญกิจธนลาภ) สอบถามเพ่ิมเติมว่า โครงการ 
ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวศึกษาของจีนก าหนดมาหรือไม่ว่าจะต้องเป็นคณะใด หรือว่าให้มหาวิทยาลัยเป็น 
ผู้พิจารณา 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า ทางประเทศจีนไม่ได้
ก าหนดว่าจะต้องเป็นคณะใด โดยสาขาที่มีความร่วมมือ เช่น รถไฟความเร็วสูง การสื่อสาร 5G e-commerce Al 
Intelligent Manufacturing  CEAIE เป็นต้น และให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอ ซึ่งตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) เห็นควรให้เสนอสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บวกด้วยวิชาชีพครูอีก 1 ปี  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์) 
ให้ความเห็นว่า ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ยินดีหากเรื่องใดที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่สาขาใด ประเด็นอยู่ที่ให้เรียนวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี และเรียนวิชาชีพครู
อีก 1 ปี หมายความว่า นักศึกษาต้องจบหลักสูตรปกติของคณะและเรียนอีก 1 ปี เพ่ือปรับเป็นหลักสูตรที่จะเข้า
กลุ่มผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องเข้าได้ทุกสาขา ประเด็นที่สองหากว่านักศึกษาจบไปแล้วจะ
มีงานท าหรือไม่ และสามารถเป็นครูอาชีวะได้จริงหรือไม่  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า โครงการนี้เป็นการน า
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์และหลักสูตรกับทางอาชีวศึกษาของจีน เพ่ือน าประสบการณ์ด้านนั้นมาและ
กลับมาเป็นครูอาชีวะของประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวทางสถานทูตได้ประสานมายังกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในรูปแบบภาพรวม 9 มทร. แต่เนื่องจากทาง อว. ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใน
ส่วนนี้ จึงได้มีประสานมายังมหาวิทยาลัยว่าจะท าเรื่องนี้โดยตรงหรือไม่  

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน) ให้ความเห็นว่า โครงการนี้
เป็นโครงการความร่วมมือกับจีนแต่จะต้องเป็นครูที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นครูอาชีวะนั้นอยู่ในขั้นพ้ืนฐานและจะต้อง  
มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภา ซึ่งในปัจจุบันมีการขอใบประกอบวิชาชีพครูเพียงแค่วิธีเดียว คือ การสอบ 
โครงการ 4 + 1 ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง เนื่องจากใช้หลักสูตร 4 ปี หากนักศึกษาจบหลักสูตรแล้วถึงจะไปสอบที่คุรุสภา 
แต่หากนักศึกษาจบหลักสูตรใดก็แล้วแต่และต้องการที่จะขอใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ  
1 ปีครึ่ง โดยต้องมีการฝึกสอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน แต่ที่คุรุสภาก าหนดคือ 2 ภาคเรียน (1 ปี) 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงษ์บรรณาคม) กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีนี้ทางประเทศจีนต้องการ 
ที่จะให้มหาวิทยาลัยส่งสาขาหรือหลักสูตรที่ต้องการเพ่ือให้ทางอาชีวศึกษาของจีนพิจารณา และทางท่านทูต 
จะน าเสนอไปยังมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะไม่ใช่หลักสูตร 4+1 อาจะเป็นสาขาหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ  
ที่น่าสนใจ และหากมหาวิทยาลัยที่จีนมีความสนใจอาจจะมีการให้ทุนและแจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัย 
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รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจาก
การพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าทางประเทศจีนมีความต้องการอย่างไร และทางมหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นนี้ และหลักสูตรดังกล่าวได้รับการ
รับรองจากคุรุสภาหรือไม่ เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้น คือ มหาวิทยาลัยจะต้องท าหลักสูตรให้ทางคุรุสภาเห็นชอบก่อน 
หรือไม่ หากคุรุสภายังไม่เห็นชอบอาจจะยังด าเนินการไม่ได้  

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงษ์บรรณาคม) กล่าวเพ่ิมเติมว่า เท่าที่รับทราบข้อมูลจากผู้ช่วย
อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต ์ สุวรรณประทีป) แจ้งมานั้น ทางท่านทูตต้องการนักศึกษาจากประเทศ
ไทยไปร่วมมือกับอาชีวศึกษาของจีน เพ่ือที่จะรับนักศึกษาที่ประเทศไทยไปศึกษาที่ประเทศจีนในการผลิตบัณฑิต
และผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ ทั้งนี้ ประเทศจีนอาจจะมีการให้ทุนเพ่ือน านักศึกษาไปเรียนและส่งกลับมาเป็นครู
อาชีวะที่ประเทศไทย  

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน) กล่าวเพ่ิมเติมว่า การรับรอง
หลักสูตรทุกหลักสูตร จะต้องได้รับการรับรองจากคุรุสภา เพราะฉะนั้นจะต้องท าหลักสูตรให้ได้รับการรับรองจาก
คุรุสภาก่อนถึงจะส่งไปยังประเทศจีนได้  เนื่องจากคุรุสภาจะพิจารณาตั้งแต่การรับนักศึกษาจนนักศึกษาจบ
การศึกษา ซึ่งผู้ที่จะขอสอบใบประกอบวิชาชีพจะต้องมีรายชื่อขึ้นทะเบียนอยู่ที่คุรุสภา 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ความเห็นว่า อาจจะต้องประสาน 
ไปยังสถานทูตอีกครั้ง เพ่ือให้ทางสถานทูตพิจารณาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจะส่งไปยังประเทศจีนก่อนว่าหลักสูตร
ดังกล่าวผ่านหรือไม่  

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากยัง
ไม่ทราบรายละเอียดเงื่อนไขโครงการนี้  วิธีการที่ง่ายที่สุด คือ ไปศึกษาหลักสูตรใดมาก็ได้ให้ส าเร็จเป็นบัณฑิต  
หากต้องการจะเป็นครูอาชีวะให้มาศึกษา ป.บัณฑิต เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนดแล้วจึงไปสอบตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด ในส่วนนี้จะด าเนินการได้ง่ายกว่า  ทั้งนี ้หลักสูตร 4 + 1 มีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ด าเนินการ
ในสาขาวิศวกรรมโยธา  นักศึกษาจะได้ใบ  กว.  และได้รับวุฒิครูด้วย  จะได้  2 วุฒิการศึกษา  แต่ในขณะ 
ที่นักศึกษาเรียน 4 ปี จะมีวิชาครูผสมผสานไปด้วย จึงท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 + 1 ปี 
และได้รับใบ กว. และวุฒิครูพร้อมกันในสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นต้น 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับคณบดี 
ครุศาสตร์และอุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน) เนื่องจากหลักสูตรทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเป็น
หลักสูตรที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด แต่ต้องมาศึกษาเพ่ิมเติมอีก 1 ปีครึ่ง ในกรณีที่จะเป็นครูอาชีวะ แต่หาก
นักศึกษาผ่านหลักสูตรและได้รับการรับรองจากคุรุสภาแล้ว สามารถแลกเปลี่ยนกับประเทศจีนได้ทุกหลักสูตร  
แต่ต้องมาศึกษาเพ่ิมเติมอีก 1 ปีครึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในการเป็นครูอาชีวะ  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอให้ 
ที่ประชุมก าหนดสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่จะเสนอไปยังประเทศจีนได้หรือไม่ หรือว่าจะต้องมีการหารือภายใน 
คณะก่อน  
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คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์) 
ให้ความเห็นว่า เนื่องจากในประเด็นนี้หากเป็นหลักสูตรของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสามารถด าเนินการ 
ได้ทันที แต่หากเป็นสาขาหรือหลักสูตรอ่ืนจะต้องมีการแจ้งและท าความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนว่ามีรายละเอียด
และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เนื่องจากต้องเรียนอีก 1 ปีครึ่ง ทั้งนี้ หลักสูตรในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได ้ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์) ให้ความเห็นว่า การที่
ประเทศจีนสอบถามมานั้น ต้องการทราบเพียงความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น รูปแบบและความต้องการ 
อยู่ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งกลับไป ส่งเพียงชื่อหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสนใจที่จะเข้าความร่วมมือกับประเทศจีนว่า 
มีเรื่องอะไรบ้าง โดยมองที่ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  เมื่อทางประเทศจีนทราบความต้องการของ
มหาวิทยาลัยแล้วจะพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง  และเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยจะน าความต้องการ 
ในอนาคตแจ้งไปยังอาชีวศึกษาของจีน 

 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ตามที่
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์) ได้เสนอความเห็นมานั้น มีค าถามว่า
แล้วท าไมต้องกลับมาเป็นครูอาชีวะในประเทศไทย  ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นความร่วมมือทางวิชาการปกติทั่วไป  และ 
ขอความชัดเจนว่าต้องเป็นครูอาชีวะในประเทศไทยหรือเป็นครูอาชีวะในประเทศจีน  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องเป็นครู
อาชีวะในประเทศไทยเท่านั้น เป็นการผลิตบัณฑิตทางอาชีวะและการผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากเป็น
ตามที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) กล่าวมานั้น แสดงว่าไม่จ าเป็นต้องบวก 1 ปี 
หรือบวก 1 ปีครึ่งก็ได้ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นเป็นการพิจารณาเพียงสาขาหรือหลักสูตรที่จะท าความร่วมมือกับ
ประเทศจีนเท่านั้น นอกเหนือจากประเด็นในเรื่องของครูอาชีวะ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า เพราะฉะนั้น 
ในวันนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณาให้เรียบร้อย ในประเด็นแรก คือ มีหลักสูตรของคณะใดบ้างที่ต้องการจะไปแลกเปลี่ยน 

ส่วนประเด็นที่สอง มีนักศึกษาหรืออาจารย์คณะใดที่มีความสนใจที่จะไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนกับอาชีวศึกษา 
ของจีน เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตหรือการผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ความเห็นว่า หากมีสาขาใด 
ที่นักศึกษายังไม่มีความพร้อมอาจจะส่งอาจารย์ที่มีความพร้อมไปก่อน หากสนใจที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความร่วมมืออาชีวะศึกษาของ
จีนเพ่ือส่งเสริม มทร.ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ และมีมติมอบคณบดีทั้ง 6 คณะ พิจารณาหารือภายในคณะตาม
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาว่ามีหลักสูตรใดที่เห็นสมควรจะร่วมมือกับทางอาชีวะของจีน เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
หรือการผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ 
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2. พิจารณารูปแบบความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษา ช่วงเวลาที่เรียน 
ในจีนและไทย 

3. พิจารณาความต้องการด้านอ่ืน ๆ  ของมทร.สุวรรณภูมิ เช่น เรื่องทุนการศึกษา ความต้องการปริญญา
ของจีนร่วมด้วย  

ทั้งนี้ เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจะได้ท าหนังสือไปยังอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าการ ณ กรุงปักกิ่ง ประสานกับ CAAIE ให้จัดหาสถาบันอาชีวะของจีนที่มีความสนใจตรงกันในการสร้าง 
ความร่วมมือต่อไป โดยให้คณะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์   สุวรรณประทีป) 
ภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  

 4.1.2 พิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 ของ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศ
นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่ปี 2563 ด้วยมหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพส านักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น  

ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมรับการประเมินโครงการส่งเสริม
ส านักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 อาคาร และผ่านการประเมินได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงินจ านวน 1 อาคาร รายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้  

ล าดับที่ หน่วยงานรับผิดชอบ อาคาร รางวัล 
1 ส านักงานอธิการบดี อาคาร 32  ศูนย์หันตรา - 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 23  ศูนย์หันตรา - 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร  1  ศูนย์หันตรา 
 

- 

4 คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 22  ศูนย์หันตรา - 
5 กองพัฒนานักศึกษา  อาคาร 28  ศูนย์หันตรา - 
6 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 21  ศูนย์หันตรา - 
7 ศูนย์นนทบุรี อาคาร 21 ศูนย์นนทบุรี  

(เขตเหนือ) 
- 

8 ศูนย์สุพรรณบุรี อาคาร 1 ศูนย์สุพรรณบุรี 
(อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี)  

เหรียญเงิน 
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ในการนี้ จึงขอที่ประชุมพิจารณา ในประเด็นดังนี้  
1. อาคารที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 และหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
2. มอบกองกลางเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน จัดท าโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และประสานงานเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียวของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว  ทั้งนี้ ท่านสามารถ 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 

 

         

                                                                                             

 

   แบบประเมินตนเองโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว ปี 2565                         ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว ปี  2565                  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า ในส่วนของอาคาร 23 
ปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมในรูปแบบของ Green Office ปรากฎว่ามีงบประมาณหลายส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการขับเคลื่อน 
ในส่วนนี้ ยกตัวอย่างเช่น ถังบ าบัดน้ าเสียที่อยู่ภายในอาคาร 23 ยังไม่มีการด าเนินการ งบประมาณจึงถูกส่งคืน  
ทั้งนี้ หากยังมีงบประมาณในส่วนเดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความยินดีที่จะด าเนินการต่อ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของ Green University ของท่านอธิการบดี  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า ในเรื่องของงบประมาณ 
ในส่วนของถังบ าบัดอาคาร 23 มีความเสียหายมาตั้งแต่ตอนมหาวิทยาลัยประสบกับอุทกภัยน้ าท่วม และได้เสนอขอ
งบประมาณในส่วนของ Green University ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณ 300,000 บาทเศษ แต่จากการพิจารณา
ตัวชี้วัดการด าเนินการในเรื่องของ Green Office ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นการสร้างจิตส านึกให้กับคนใน
องค์กร การใช้กระดาษในส านักงาน เป็นต้น แต่ในส่วนของการด าเนินการเรื่อง Green University อาจจะต้องมีการเสนอขอ
งบประมาณในการด าเนินการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องการที่จะให้อาคารต่าง ๆ เข้าร่วมเนื่องจากมีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดอ่ืนที่มหาวิทยาลัยจะเข้าสู่ Ranking ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
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(SUSA-Thailand) ซึ่งมีตัวชี้วัดในเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยไม่มีรางวัลหรือสิ่งแวดล้อม 
ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะได้คะแนน  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องที่ดีที่
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเรื่อง Green Office แต่ขอให้ชี้แจงว่าตัวชี้วัดในการด าเนินการเรื่อง Green Office  
มีอะไรบ้าง และเห็นด้วยที่จะให้อาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์) 
ให้ความเห็นว่า ขอทราบข้อมูลในส่วนของอาคาร 7 อาคาร ที่ไม่ประเมินตนเองไม่ผ่านนั้น ไม่ผ่านเรื่องอะไร 
เพ่ือที่จะปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับไปใหม่  

 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า ขั้นตอนแรกหน่วยงาน 
ที่ส่งอาคารเข้าประกวดจะต้องท าการประเมินตนเองก่อน รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ ซึ่งอาคารทั้ง 7 อาคารนี้ 
ประเมินตนเองไม่ผ่าน เนื่องจากการประเมินตนเองต้องมีคะแนน 80% ขึ้นไป การด าเนินการ Green Office ในปีนี้ 
จึงเห็นควรให้มีหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน คือ กองกลาง ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการจัดท าโครงการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยและประสานงานเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์แรกคือ 
ต้องประเมินตนเองให้ผ่านก่อนถึงจะส่งเข้าประกวดได้ หากไม่ผ่านการประเมินตนเองส่งผลงานเข้าประกวดไม่ได้ ทั้งนี้  
ปีที่ผ่านมาหน่วยงานอาจจะยังไม่เข้าใจกระบวนการจึงประเมินตนเองไม่ผ่าน 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย  เนาวนิช) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วย
กับการขับเคลื่อน Green Office แต่หน่วยงานที่ดูแลองค์ประกอบ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของข้อมูลการใช้พลังงาน 
ซึ่งเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานที่จะต้องท าการประเมิน ทั้งนี้ ในส่วนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมี
มิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์แยกชัดเจนส าหรับพื้นที่ขอการรับรอง ได้เสนอของบประมาณในส่วนนี้ไปแล้ว หากจะไม่ใช้
งบประมาณเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานในการประเมินทีห่น่วยงานจะต้องส่งเข้าประกวด    

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า ในเรื่องของงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่จ าเป็นในการบริหารจัดการภาพรวมบางส่วนให้กับหน่วยงานที่มีความจ าเป็น 
และอาจจะไม่ได้รับจัดสรรทุกหน่วยงาน ซึ่งประเด็นที่ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย  
เนาวนิช) ได้กล่าวมานั้น อาคารที่จะเข้าร่วมจะต้องมีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ าแยกชัดเจน จึงเห็นควรให้มีหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อน Green Office ซึ่งหน่วยงานกองกลางเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิ ไล) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) เห็นควรให้ออกเป็นเชิงนโยบายว่า ทุกอาคารในมหาวิทยาลัยจะต้อง
เข้าร่วมขับเคลื่อน Green Office แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องกลับมาทบทวน คือ การใช้พลังงาน เรื่องมิเตอร์
ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ า ซึ่งหน่วยงานกองกลางเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ เรื่องการวัดปริมาณแสง ทุกหน่วยงาน 
คงไม่ได้จัดซื้อเครื่องมือวัด แต่กองกลางสามารถตรวจเช็คได้ และบางหน่วยงานไม่มีความเชี่ยวชาญและไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ 
ส่วนในปีนี้มหาวิทยาลัยต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะด าเนินการให้ได้เหรียญทองอย่างไร และให้ตั้งเป้าหมายในระยะยาว 
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รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) ให้ความเห็นว่า การขับเคลื่อน Green Offcie ของ มทร.สุวรรณภูมิ  
ศูนย์นนทบุรี ประสบปัญหาในเรื่องการรับรู้ข้อมูล Green Office เนื่องจากผมเป็นคณะกรรมการในส่วนนี้ด้วย ไม่ทราบ
กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการและไม่มีการอธิบายหรือชี้แจงให้ทราบ ซึ่งรายละเอียดในแบบฟอร์มสามารถด าเนิน 
ในภาพรวมได้ เช่น การจัดท าโปสเตอร์ การก าหนดนโยบาย การจัดการอบรม เป็นต้น ซึ่งใน 8 อาคารนี้ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้รับ
รางวัลไปแล้ว 1 อาคาร และเห็นควรให้คณะกรรมการด าเนินการทั้ง 8 อาคารนี้มาประชุมร่วมกันว่าต้องท าอะไรบ้าง และ
บางอย่างสามารถด าเนินการในภาพรวมได้ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นแบบอย่าง Best Practice และได้รับรางวัลเพราะอะไร 
หน่วยงานต่าง ๆ  จะได้ด าเนินการตาม ในปีนี้อาจจะเลือกท าอย่างน้อยสัก 4 อาคาร ศูนย์พ้ืนที่ละ 1 อาคาร โดยมีผู้ช่วย
อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) เป็นประธานการขับเคลื่อน และด าเนินการไปพร้อมกัน   

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร) ให้ความเห็นว่า  
เห็นด้วยกับรองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) ในส่วนของคณะบริหารธุรและเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีที่จะเข้าร่วม เพ่ือ 
ที่จะได้เรียนรู้ว่าการด าเนินการ Green Office มีวิธีการด าเนินการอย่างไร และขอน าเสนอศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคาร 6 ในการด าเนินการ  

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์)  
ให้ความเห็นว่า ในการเข้าร่วม Green Office มีประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยในเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย แต่ปัญหาในการด าเนินการที่ผ่านมา ในส่วนของหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หากประเมินแล้ว 
จะพบว่าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องพ้ืนฐาน หากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าทุกอาคารก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง
และเพ่ิมเติมในส่วนของหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอาจจะได้รับรางวัลทุกอาคาร 
แต่หากเรื่องพ้ืนฐานยังไม่มีความสมบูรณ์ก็อาจจะไม่สามารถด าเนินการต่อได้ จึงอยากให้มหาวิทยาลัยออกนโยบายที่ชัดเจน 
และควรจะพัฒนาทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า เห็นควรให้ด าเนินการ
ทั้งมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น ส่งอาคารเข้าประกวดไป 10 อาคาร แต่ได้รางวัลเพียงแค่ 2 อาคาร ยังดีกว่าที่ส่งไป 
2 อาคาร แล้วได้รางวัล 1 อาคาร ซึ่งบางอาคารหรือบางหน่วยงานคิดว่าอยู่ในเกณฑ์แล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ 
ทั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นนโยบายของท่านอธิการบดีในเรื่อง Green University ท าครั้งเดียวพร้อมกันจะได้ทราบว่า  
ส่วนใดที่จะต้องส่งเสริมและส่วนใดที่จะต้องท าการปรับปรุง ถือว่าเป็นการส ารวจไปพร้อมกัน เริ่ม Kick Off ไปพร้อมกัน  

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายอ านาจ  สุขแจ่ม) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) เพ่ือความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หากเน้นแค่อาคารบางอาคาร 
หรือหน่วยงานบางหน่วยงาน ความยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้น และการพัฒนาก็เป็นการพัฒนาเฉพาะอาคารที่ด าเนินการเท่านั้น  
ซึ่งหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้เข้าร่วมอาจจะไม่รับรู้เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ และมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
คุณธรรมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการวิเคราะห์ปัญหาว่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพราะเหตุใด 
การมีส่วนร่วมจึงมีความส าคัญมาก เรื่องของจิตส านึกและพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญ และเห็นว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมหากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และด าเนินการไปพร้อมกัน  
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ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยที่จะให้ด าเนินการ 
Green Office ทุกหน่วยงานและทุกอาคาร แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ การถอดบทเรียนจากกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
มาเป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้กับทุกหน่วยงาน และตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้จะส่งอาคารเข้าร่วมประกวด 
กี่อาคาร และได้รางวัลอย่างน้อยกี่อาคาร  

รองอธิการบดี (ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับการส่งอาคารทุกอาคาร  
เข้าร่วมการประเมิน หากหน่วยงานใดไม่พร้อมก็ถือว่าได้เข้าร่วมการประเมินตนเอง (Self-Assessment) แล้ว  
ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ส าคัญ และเห็นควรให้ท าพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย  อาคารใดมีความพร้อมก็ให้ส่ง  
โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) เป็นประธานในการด าเนินการ ประเด็น
ที่ขอฝากไว้อีกประเด็นหนึ่ง คือ หากหน่วยงานใดที่ประเมินตนเองแล้วไม่ผ่าน คณะกรรมการควรมีการวิเคราะห์
และจัดท าสรุปว่าที่ประเมินตนเองไม่ผ่านนั้นเพราะสาเหตุใด และมหาวิทยาลัยมีนโยบายทีจ่ะสนับสนุนและส่งเสริม
อย่างไร  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว และมีมติ ดังนี้ 

1. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) เป็นประธานในการ
ด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  

2. เห็นชอบให้อาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ ด าเนินการประเมินตนเองตาม 
แบบประเมินตนเอง โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อาคารใดผ่านเกณฑ์ให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี)  ภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  

3. มอบกองกลางเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
โดยมีหน้าที่จัดท าโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียวภาพรวมของมหาวิทยาลัย และประสานงานเกี่ยวกับการเข้ารับ
การประเมินโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียวของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2564 คือ  
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มาถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี (KM) และร่วมถอดบทเรียน ขั้นตอน กระบวนการ 
และวิธีการด าเนินการอย่างไรให้ได้รับรางวัลดังกล่าว  

4.2  พิจารณาเรื่อง การจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา 

4.2.1 พิจารณาปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา 
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร) รายงานว่า 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โรงงานและบริษัทปิดตัวลงหลายแห่ง  
เกิดการชะลอการจ้างงานและเลิกจ้างพนักงานเป็นจ านวนมาก นักศึกษาจึงได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ปกครอง 
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หารายได้ไม่เพียงพอมาช าระค่าบ ารุงการศึกษา ซึ่งพบได้จากการโพสต์ข้อความขอความเห็นใจมาในไลน์กลุ่มของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ต่อไปนี้ 
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  ด้วยเหตุความเดือดร้อนของนักศึกษาข้างต้นนั้น รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที 22 ธันวาคม 2564 เพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางลด 
ค่าบ ารุงการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศด าเนินการจัดประเภทของค่าบ ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ว่าส่วนใดต้องการขอคืน หรือส่วนใด
ต้องการยกเว้นการจัดเก็บและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้น และน าเข้าเป็นวาระในการประชุม
ครั้งถัดไป 
  ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแยกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ประสงค์  
จะขอให้ยกเว้นการจัดเก็บให้แก่นักศึกษา/ขอคืนให้แก่นักศึกษา เฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา ดังนี้ 
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 ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์จะขอให้ยกเว้นการจัดเก็บให้แก่นักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 
รายการ ปวช. (บาท) ปวส. (บาท) ปริญญาตรี (บาท) ปริญญาโท (บาท) 

ค่าใช้จ่ายที่ประสงคจ์ะขอให้ยกเว้นการจดัเก็บให้แก่นักศึกษา 
1. ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา 
ครั้งละ 

100.- 100.- 100.- 100.- 

2. ค่าลงทะเบียนช้ากว่า
ก าหนดวันละ 

50.- 
(แต่ไม่เกิน 500 บาท) 

100.- 
(แต่ไม่เกิน 500 บาท) 

100.- 
(แต่ไม่เกิน 500 บาท) 

100.- 
(แต่ไม่เกิน 1,500 บาท) 

3. ค่ารักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา ภาคการศึกษละ 

300.- 300.- 300.- 2,000.- 

4. ค่าคืนสภาพกลับเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ 

300.- 300.- 300.- 1,000.- 

ค่าใช้จ่ายที่ประสงคข์อคืนให้แก่นกัศึกษา 
1. ค่ากีฬาสีภายใน 250.- (เฉพาะภาค 2) 250.- (เฉพาะภาค 2) 250.- (เฉพาะภาค 2) - 
2. ค่ากิจกรรมสโมสร 250.-/ภาคการศึกษา 250.-/ภาคการศึกษา 250.-/ภาคการศึกษา - 
3. ค่ากิจกรรมชมรม 50.-/ภาคการศึกษา 50.-/ภาคการศึกษา 50.-/ภาคการศึกษา - 
4. ค่าบ ารุงห้องสมุด 200.-/ภาคการศึกษา 

100.-/ภาคฤดูร้อน 
200.-/ภาคการศึกษา 
100.-/ภาคฤดูร้อน 

200.-/ภาคการศึกษา 
100.-/ภาคฤดูร้อน 

500.-/ภาคการศึกษา 
5. ค่าบริการสารสนเทศ 300.-/ภาคการศึกษา 

150.-/ภาคฤดูร้อน 
300.-/ภาคการศึกษา 
150.-/ภาคฤดูร้อน 

300.-/ภาคการศึกษา 
150.-/ภาคฤดูร้อน 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา
และยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษาแล้ว และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณางบประมาณในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์จะขอคืนให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. ล าดับที่ 1 – 3 มอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) และกองพัฒนานักศึกษา  
2. ล าดับที่ 4 – 5 มอบรองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) และส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทั้งนี้ หากหน่วยงานข้างต้นพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ประสงค์จะขอคืนให้แก่นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  

ให้จัดท าข้อมูลและรายละเอียดที่เก่ียวข้องเสนอมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565   

4.3  พิจารณาเรื่อง การวิจัยและบริการวิชาการ 
 - ไม่มี – 
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4.4 พิจารณาเรื่อง การด าเนินงานตามนโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

4.4.1 สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 

จากการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย โดยทีป่ระชุมมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี
การน าเงินส่งคืนเปน็รายได้แผน่ดิน ซึ่งเห็นควรให้
มหาวิทยาลยัสร้างความเข้าใจกับส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) วา่เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับมานั้นเป็นเงิน
ที่รอจ่าย มิใช่เงินเหลือจ่าย เนื่องจากมติ ครม.  
มีผลบังคบัใช้ก่อนข้อบังคับของมหาวิทยาลยั เพื่อให้
มหาวิทยาลยัจัดสวสัดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกอบกับพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ได้บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้น 
มหาวิทยาลยัควรชี้แจงข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.) ไดร้ับทราบ  
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยน าข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
ไปประกอบการพิจารณาด าเนนิการต่อไป 

มหาวิทยาลยั 

1.2.2 รายงานผลการด าเนินการ 
นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล 

รับทราบรายงานผลการด าเนนิการนวัตกรจิตอาสา 
เครือข่ายราชมงคล และมอบหมายให้มหาวิทยาลยั 
แจ้งการด าเนินโครงการ “นวัตกรจิตอาสา เครือข่าย 
ราชมงคล” ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเลขานุการ ทปนอ.มทร. เพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมดังกลา่ว รายงานให้ที่ประชุม 
ทปนอ.มทร. ได้รับทราบต่อไป 

มหาวิทยาลยั/ 
รองอธิการบดี 

(นายสัญญา ค าจริง) 

1.2.3 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รองอธิการบดี 
(นายธานี สมวงศ์)/ 

ผู้อ านวยการ 
กองส่งเสริมคุณภาพ 

1.2.4 การเตรียมความพร้อมการรับ
เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รับทราบการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดงันี ้

รองอธิการบดี 
(นายธานี สมวงศ์)/ 

รองอธิการบดี 
(นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม) 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในฝา่ยต้อนรับ ซึ่งทราบ
รายละเอียดเก่ียวกับพิธีการและแผนผังที่นั่งของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทัง้ผู้เข้าร่วมพธิี ในการต้อนรับและ 
ตอบข้อซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้  
 2. มอบหมายฝ่ายประชาสัมพันธ์ประสานงานกบั
สื่อมวลชน เพื่อให้เพิ่มเติมข้อมูลในการน าเสนอข่าว
เก่ียวกับปลาแรด 

1.2.5 รายงานแผนปฏิบัติการพฒันา
ตลาดราชมงคล แผนปฏิบัติโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้านการผลิตและการตลาด 

รับทราบรายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการพฒันาตลาด
ราชมงคลแผนปฏบิัติโครงการสง่เสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากดา้นการผลิตและการตลาด ทั้งนี้ แผนการ
ด าเนินการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยคร้ังถัดไป 

รองอธิการบดี 
(นายสุวุฒิ ตุ้มทอง) 

1.2.6 รายงานแผนปฏิบัติการจดั 
การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
แบบมีรายได้และแบบไม่มีรายได้   

รับทราบรายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระยะสัน้ แบบมีรายได้และแบบไม่มี
รายได้ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้สภาวชิาการ 
น าเร่ืองไปพิจารณาด าเนนิการตามอ านาจและหนา้ที ่
ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ต่อไป ทั้งนี้ แผนการด าเนินการ 
ที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ ให้น าเสนอสภามหาวทิยาลัย 
ในการประชุมคร้ังถัดไป 

มหาวิทยาลยั/ 
รองอธิการบดี 

(นายสุวุฒิ ตุ้มทอง)/ 
รองอธิการบดี 

(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี) 

1.2.7 รายงานผลการด าเนินงาน
และการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณา
ระเบียบวาระนี้ออกไป โดยให้น ามาเสนอในการประชุม
คร้ังถัดไป เนื่องจากยังมไิด้ผา่นการพิจารณาระเบียบ
วาระจากทีป่ระชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตาม
ระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมตสิภา
มหาวิทยาลยั 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.2.8 รายงานการแจ้งเวียนขอให้
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องรอข้อสั่งการจาก
ผู้บังคับบัญชา 

รับทราบรายงานการแจ้งเวียนขอให้ด าเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย โดยไมต่้องรอข้อสั่งการจาก
ผู้บังคับบัญชา 

- 

3.1 พิจารณาผลการศึกษาข้อบงัคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้
ออกไป เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ออกประกาศฉบับใหม่ 
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 (ระเบียบวาระเดิม 4.2.2) 

ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 ประกอบกับคณะกรรมการ
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคบั ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก ก.พ.อ. เป็นกรรมการ ซึ่งสามารถชี้แจงรายละเอียด
เก่ียวกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยยกร่างข้อบงัคับได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

3.2 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบคุคล
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบให้แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผล
ตั้งแต่วนัที ่5 มกราคม 2565 เปน็ต้นไป และให้มหาวทิยาลัย
แจ้งการด าเนินการตามข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบ 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาส่วนราชการ  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมคร้ังถัดไป ทั้งนี้ ทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัยรบัรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 

3.3 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบคุคล
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.เจษฎา 
จันทร์ผา ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
และให้มหาวิทยาลยัแจ้งการด าเนินการตามข้อ 10 ของ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทราบ 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาส่วนราชการ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
คร้ังถัดไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัรับรองมติ 
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.3 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
3.4 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบคุคล
ให้ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
โดยมีผลตัง้แตว่ันที่ 5 มกราคม 2565 เปน็ตน้ไป และให้
มหาวิทยาลัยแจ้งการด าเนินการตามข้อ 10 ของข้อบังคับฯ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ ในสงักัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับทราบ 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาส่วนราชการ เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
คร้ังถัดไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัรับรองมติ 
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.4 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 

3.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิม 
ที่หมดวาระ 

ที่ประชุมเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระนี้ออกไป และ 
ให้มหาวิทยาลัยหารือไปยังกระทรวงการคลัง โดยมี
สาระส าคัญว่า “มหาวทิยาลัยสามารถแต่งตั้งประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒไิด้หรือไม่” เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และชัดเจนตามที่ข้อกฎหมายก าหนด 

มหาวิทยาลยั/ 
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

4.1.1 พิจารณาผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คร้ังที่ 2 (ระหว่างวันที่ 
28 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่  
27 เมษายน 2564) 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ คร้ังที่ 2 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 
2560 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2564) และให้มหาวิทยาลัย
น าข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลยัไปพิจารณา
ด าเนินการ ทัง้นี้ ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยัรับรองมติ 
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.1.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป (รายละเอียดตามข้อเสนอแนะดังนี ้

มหาวิทยาลยั/ 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีครั้งนี้ คณะกรรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาแล้ว  

มีข้อเสนอเพ่ือให้อธิการบดีน าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1 ประเด็นเร่งด่วน 
1.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของกลุ่มการพัฒนา

เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายและเป็นไปได้  
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1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินของมหาวิทยาลัย และน าสู ่การปฏิบัติเพื่อสร้างรายได้
น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

1.3 วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน ภายนอก และความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการยกระดับแผนพัฒนาและด าเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนโดยเน้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning person) ทีมเรียนรู้ (Learning team) เพื่อมุ่งสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  

1.4 วางแผนพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) 
แบบพลิกโฉม (Disruptive) ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงการบริหารจัดการตามพันธกิจเพื่อสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยที่ทันสมัย และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  

1.5 เร่งพัฒนาหลักสูตรแบบ Degree และ Non Degree ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
โดยบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล และการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneur) ร่วมกับพันธมิตรด้านวิชาการ  
และวิชาชีพทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศ และสนับสนุนศักยภาพด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

2. ประเด็นเร่งด่วนรองลงไป 
2.1 เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยให้สามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Ecosystem) เพ่ือการอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว 
2.2 พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้จริง แหล่งเรียนรู้เสมือนที่หลากหลาย 

เพ่ือขยายพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามความต้องการของ  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.3 ออกแบบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
และภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาให้ตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงาน โดยก ากับติดตาม และประเมินความส าเร็จอย่างเป็นระบบ 

2.4 ทบทวนข้อก าหนด กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ  
ให้มีความยืดหยุ ่น สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สนับสนุนการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

2.5 วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพของทุกศูนย์พ้ืนที่ให้มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค  
ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม โดยการมอบอ านาจ และกระจายงบประมาณให้รองอธิการบดีประจ าศูนย์พ้ืนที่ ในการก ากับติดตาม 
แก้ปัญหา และพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.6 ก าหนดให้มีหน่วยงานขับเคลื่อนการสร้างพันธมิตรในลักษณะการท างานเชิงรุกโดยบูรณาการ
พันธกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public unit) และเชิงพาณิชย์ (Business unit)  

2.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยจัดท า
แผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในระยะยาว จัดสรรงบประมาณและแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยจ าแนกตามความเชี่ยวชาญ 
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สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการท าวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีนักวิจัยและนวัตกรพ่ีเลี้ยง (Mentor) หรือคลินิกวิจัย
และนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานที่สามารถ
น าไปขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพงานวิจัย
และนวัตกรรมเป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

2.8 พัฒนาเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนโดยจัดท าศูนย์วัฒนธรรมที่สนับสนุน 
การเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

2.9 วิเคราะห์สภาวการณ์ด้านคุณธรรมในองค์กร เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ก าหนดแนวปฏิบัติ สื่อสาร 
และด าเนินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน 

2.10 จัดตั้งหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการให้บริการวิชาการอย่างครบวงจร แบบ one stop service 
โดยเน ้นการมีส ่วนร ่วม เพื ่อให ้บร ิการว ิชาการตามความต้องการของผู ้ร ับบร ิกา ร ช ุมชนและท้องถิ ่น  
โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละส่วนงานวิชาการ  

ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
จากการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 

4.1.2 พิจารณาการส่งเสริมการวิจัย
และบริการทางวิชาการและการเปิด
สอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการ
ของชุนชนในปัจจุบนั 

ที่ประชุมเห็นควรให้สภาวชิาการ ซึ่งมีอธิการบดีเป็น
ประธาน รับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาด าเนินการ เพื่อพัฒนาความกา้วหน้าของ
มหาวิทยาลยั ส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวชิาการ 
และการให้ความเห็นเก่ียวกับการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ
และหลักสูตรระยะสั้นทีส่อดคลอ้งกับภารกิจของ
มหาวิทยาลยัและความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลยั/ 
ประธานสภาวิชาการ 

4.1.3 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมขี้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เร่ือง คือ 3.3 
จ านวนแนวโน้มอัตราการรับนักศึกษาลดลง ทั้งนี้ ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยรบัรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 4.1.3 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(นายธานี สมวงศ์)/ 

ผู้อ านวยการ 
กองส่งเสริมคุณภาพ 

4.1.4 พิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี 
ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรบัเร่ืองไปพิจารณาด าเนนิการ
ให้ความอนุเคราะห์ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นเขาสารภีต าบลทบัพริก อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรบัรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.1.4 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

มหาวิทยาลยั 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการในการยกร่างประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น วิธีพิเศษ พ.ศ. ... 

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป 
เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เกี่ยวกบั
หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2565 ประกอบกบัคณะกรรมการปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูม ิมีผูท้รงคุณวฒุิจาก ก.พ.อ. เปน็กรรมการ  
ซึ่งสามารถชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และเพื่อให้มหาวิทยาลัยยกร่าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ด ารง
ต าแหนง่สูงขึน้ วิธีพิเศษ พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับประกาศ
หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. มากยิง่ขึ้น 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการการยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 

เห็นชอบในหลักการการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
พ.ศ. .... และมอบส านักงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นผู้
เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมกับ
จัดท าตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับเก่าและฉบบัใหม่
เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผล 
ความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างข้อบังคับดังกลา่ว 
เสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
เพื่อพิจารณาต่อไป ทัง้นี้ ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัน าระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 มาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติทีป่ระชุมระเบียบวาระที ่4.2.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

มหาวิทยาลยั/ 
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลยั (ก.อ.ม.) แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.อ.ม.) ตามองค์ประกอบข้อ 4 (2) และ (3) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2551 แทนต าแหน่งที่วา่งลง จ านวน 3 ราย  

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
ดังรายนามต่อไปนี้  
 1. นายสัญญา  ค าจริง  กรรมการ 
 2. นายสุวฒุิ  ตุ้มทอง  กรรมการ 
 3. ผศ.ประภาส  กลับนวล กรรมการ 
 ทั้งนี้ ให้มีวาระการด ารงต าแหนง่เหลืออยู่เท่าผู้ซึ่งตน
แทน โดยทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติทีป่ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

4.3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง 
นายอ านาจ สุขแจ่ม เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งเหลืออยู่เท่าผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัรับรองมติที่ประชมุระเบียบวาระที่ 4.3.2 นี้ 
เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 

4.4.1 พิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง ระดับปริญญาตรี 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ และ
ระดับปริญญาโท ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ที่ประชุมเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระนี้ออกไป เนื่องจาก
ยังมิได้ผา่นความเห็นชอบจากทีป่ระชุมสภาวิชาการ ทั้งนี้ 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อ 19 วรรคสอง ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ซึ่งก าหนดว่า “ในการอนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทีผ่่านการตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยจากคณบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน อธิการบดี และสภาวชิาการแล้ว ให้นายกสภา
มหาวิทยาลยัลงนามให้ความเห็นชอบก่อน และน ารายชื่อ
ดังกล่าวเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม
คร้ังต่อไปก็ได้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้มติของสภามหาวิทยาลยัมีผล
ตั้งแต่วนัทีน่ายกสภามหาวทิยาลัยลงนามให้ความเห็นชอบ” 
ทั้งนี้ ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.4.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวชิาหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตร ี(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลัยรบัรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 
4.4.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิการต่อไป 

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายวิชาหมวดวชิาสมรรถนะ
แกนกลาง ระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวชิาหมวดวชิา
สมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.3 นี้  
เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายวิชาหมวดวชิาสมรรถนะ
แกนกลาง ระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวชิาหมวดวชิา
สมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.4 นี้ เพื่อ
มหาวิทยาลยัด าเนนิการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีเครื่องกล 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 
4.4.5 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.6 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมสื่อสารและ
โครงข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสาร
และโครงข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรบัรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.7 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมต่อไป 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 4.4.8 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรม 
เครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยรบัรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 
4.4.9 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอปรับแก้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.10 นี้  
เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

4.4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ศูนย์หันตรา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ
ให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยรบัรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 
4.4.11 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี)/ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

5.1 ก าหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั คร้ังที่ 2/2565 

รับทราบก าหนดการส่งระเบียบวาระการประชุม และ
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2565 
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชาโต  

งานสภาและเลขานุการกิจ 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 
ทั้งนี้ รายละเอียดก าหนดการจะแจ้งให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัทราบต่อไป 

5.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองงานตาม
ระเบียบวาระและติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
(เพิ่มเติม) 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง หัวหน้างาน
กฎหมายและนิติการเป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
กลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการบรรจุระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเห็นควร
ให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองงาน
ตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลยั โดยให้เป็น
ข้อสั่งการจากนายกสภามหาวิทยาลัย และให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยแจง้เวียนทุกหน่วยงานได้รับทราบ ทั้งนี้ 
ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 5.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

งานสภาและเลขานุการกิจ 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงสร้างการจัดท าแผนปฏบิัตงิาน 
(Action Plan) 

เห็นชอบโครงสร้างการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
(รายละเอียดดังนี้) 

- 

 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้น าเสนอโครงสร้างการจัดท าแผนปฏิบัติงาน  (Action 
Plan) โดยประกอบด้วย  

1. ชื่อโครงการ / ชื่อแผนงานที่ด าเนินการ 
2. ขั้นตอน / กระบวนการ คือ การระบุรายละเอียดแบบคร่าว ๆ ว่ามีข้ันตอนใดบ้าง 
3. กิจกรรม คือ การระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ขั้นตอนการฝึกอบรม มีการอบรมใดบ้าง 
4. ก าหนดเวลา คือ การระบุช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม 
5. ความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยงในแต่ละช่วงของขั้นตอนหรือกระบวนการ 
6. แผนส ารอง คือ แนวทางท่ีท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึน 
7. งบประมาณในการด าเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือติดตามงาน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 ทั้งนี้ ในการวางแผนด าเนินการ เจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาถึงรอบการประชุม การอนุมัติต่าง ๆ 
โดยต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย และหากไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  
ที่วางไว้ได้ เจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาว่ามีข้ันตอนด าเนินการอย่างไรต่อไป  



46 
 

 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาและรับทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมร่วมกันพิจารณามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 แล้ว
เห็นควรมอบหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  
มีรายละเอียดดังนี้  

1. มอบกองคลัง รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่มีหนังสือ
หารือไปยัง สตง. เกี่ยวกับเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย  

2. มอบกองพัฒนานักศึกษา รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในประเด็นเรื่องของการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
นักศึกษา พ.ศ. ....  

3. มอบกองกลาง รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นเรื่องของ
การยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
พ.ศ. .... และการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสภาพแวดล้อม
และส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2565 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
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5.2  การประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา  
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายอ านาจ  สุขแจ่ม) กล่าวว่า เนื่องจากได้มีการประชุมร่วมกับงานสวัสดิการนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา ในเรื่องการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาซึ่งปกติมหาวิทยาลัยจะท าประกันอุบัติเหตุให้กับ
นักศึกษาทุกคน แต่จากข้อมูลที่ทราบมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งไม่ได้เก็บค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ซึ่งบริษัทประกัน
อุบัติเหตุได้ท าการค านวณงบประมาณจากจ านวนนักศึกษาพบว่า งบประมาณบางส่วนขาดไป จึงขอฝากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบการเรียกเก็บธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา) โดยเฉพาะนักศึกษา 
ที่รักษาสภาพ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นายอ านาจ  สุขแจ่ม)  
ประสานการด าเนินการกับกองพัฒนานักศึกษาในการจัดท าหนังสือเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว  

5.3  การตรวจสุขภาพของนักศึกษา  
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายอ านาจ  สุขแจ่ม) กล่าวว่า จากการประชุมเรื่องการตรวจสุขภาพของนักศึกษาพบว่า 

การด าเนินการตรวจสุขภาพของนักศึกษาในแต่ละศูนย์พ้ืนที่ไม่สามารถบังคับนักศึกษาให้มาตรวจสุขภาพได้  
และไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับฯ ในการใช้บังคับนักศึกษาว่า หากนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์จะต้องผ่านการ
ตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกคน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการหลังจากที่นักศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ หากนักศึกษามารายงานตัวนักศึกษาจะต้องมีใบตรวจสุขภาพมาแนบ และพบว่ามหาวิทยาลัยมีการ
เก็บค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา ตามหลักแล้วก่อนที่นักศึกษาจะมาเป็นนักศึกษาต้องผ่านการตรวจสุขภาพมาก่อน  
เพ่ือตรวจหาสารเสพติดและโรคติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เป็นต้น โดยที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องการตรวจ
สุขภาพของนักศึกษาย้อนหลัง และพบปัญหาว่ามีนักศึกษาบางคนไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพราะฉะนั้นอาจจะต้อง 
ท าหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือสั่งการว่า ก่อนที่นักศึกษาจะเข้ามาเป็นนักศึกษาต้องมีการตรวจสุขภาพนักศึกษา  
ให้เรียบร้อยมาก่อนที่จะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นายอ านาจ  สุขแจ่ม)  
ประสานการด าเนินการกับกองพัฒนานักศึกษาในการจัดท าหนังสือเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว  

5.4  ฐานข้อมูล Scopus  
รองอธิการดี (ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ได้ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยในฐานข้อมูล Scopus พบว่า สังกัดของนักวิจัยบางรายไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงท าให้การสืบค้นฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งข้อมูล ณ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักวิจัยที่รายงานในฐานข้อมูล Scopus จ านวน 14 ท่าน  
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ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานประสานนักวิจัยที่มีบทความวิจัยเผยแพร่ 
ในฐานข้อมูล Scopus ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลสังกัดของนักวิจัยอีกครั้ง หากพบว่าสังกัดไม่ถูกต้อง ขอให้ด าเนินการ
แก้ไขและแจ้งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 
 

(นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

                ผู้จดรายงานการประชุม


